



ที่ ศธ 04114/ว 146

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
ถนนวิจิตรสุรการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 49000

1 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง วาระจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับ

“การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน”

จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เห็นชอบกำหนดให้ “ปี 2554 - 2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” มีเป้าหมายตามมาตรฐานสากล คือ อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของคนไทย ลดลงครึ่งหนึ่ง หรือในอัตราที่ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “ศปถ.จังหวัด” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด มีหน้าที่ดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตจังหวัด รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและร่วมบูรณาการดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล ทวารณ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร 042-611532 ต่อ 17



ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง วาระจังหวัดมุกดาหารเกี่ยวกับ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน”

อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญทำให้เกิดความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นลำดับ
ต้นๆ ของประเทศไทย และคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนับแสนล้านบาทต่อปี องค์การอนามัยโลก
(WHO) ประมาณว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกกว่า ๑.๒ ล้านคน บาดเจ็บและพิการกว่า
๕๐ ล้านคน และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ ค.ศ.๒๐๑๑-๒๐๒๐ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓) เป็น “ทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน” (International Decade For Road Safety) โดยให้ทุกประเทศลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ำกว่า ๑๐ คนต่อแสนประชากรในปี ๒๕๖๓

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นประตูสู่อินโดจีน การ
ท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้ามีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีสภาพการจราจรหนาแน่นเสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปี พ.ศ.๒๕๕๕ มีผู้เสียชีวิต ๕๒ ราย คิดเป็น ๑๕.๑๓ คนต่อ
แสนประชากร จึงเห็นควรให้ “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน” เป็นวาระจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย ไม่ให้มีผู้เสียชีวิตเกินกว่า ๑๐ คนต่อแสนประชากร ภายในปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนน
มีวินัยจราจร โดยให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำความผิดกฎและวินัยจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ประชาชนทั่วไป

๒. ให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ส่งเสริมประชาชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายจราจร สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย กระตุ้นเตือนสร้างความตระหนักในปัญหาอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดทั้งปี

๓. ให้ทุกหน่วยงาน สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ส่งเสริมองค์ความรู้ใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกวิธี โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรและการฝึกอบรม รวมทั้งสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง

๔. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย พิจารณาดำเนินการป้องปรามกับ
ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและดำเนินการกับผู้ฝ่าฝืนกระทำความผิดกฎหมาย ตามความเหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง

๕. ให้ถือว่าปัญหาของการทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นประเด็นในระเบียบวาระ
การประชุมประจำเดือนของจังหวัดและอำเภอ

จึงประกาศมาเพื่อทราบและร่วมบูรณาการดำเนินการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร